

[Nhập từ khóa](#)[Trang chủ](#) / [Tin Tức](#) / [Tin chuyên ngành](#) / [Lao động ngoài nước](#)

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan tiếp ông Tarutoko Shinji - Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nhật Bản

0:00 / 5:36

15/09/2023 Xem cỡ chữ: [A](#) [A](#) 

(Molisa.gov.vn) - Ngày 15/9, tại trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan có buổi tiếp ông Tarutoko Shinji - Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nhật Bản làm Trưởng đoàn. Cùng dự buổi tiếp có lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế và Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nhấn mạnh, trong 50 năm qua, quan hệ giao lưu, hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản đã phát triển hết sức nhanh chóng, sâu rộng và ngày càng hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Trong xu thế phát triển đó, hợp tác trong lĩnh vực lao động giữa hai nước ngày càng được coi trọng và có sự phát triển vượt bậc trong những năm gần đây. Nhiều chương trình, dự án như Chương trình Thực tập sinh kỹ năng, Chương trình lao động kỹ năng đặc định, Chương trình đưa điều dưỡng viên và hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản theo Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản (VJEPA), ... đã được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam phối hợp với phía Nhật Bản triển khai và đạt được nhiều kết quả.



Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan tại buổi tiếp ông Tarutoko Shinji - Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nhật Bản

“Những năm gần đây, số lao động Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản chiếm trên 50% số lao động đi làm việc ở nước ngoài hàng năm. Đây là một kết quả rất tích cực thể hiện chương trình phái cử và tiếp nhận thực tập sinh, lao động Việt Nam sang Nhật Bản đã có sự phát triển vượt bậc trong thời gian gần đây” – Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan chia sẻ.

Gửi lời cảm ơn tới Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã dành thời gian tiếp đón đoàn, ông Tarutoko Shinji cho biết, hiện các cơ quan liên quan của Nhật Bản đang xem xét sửa đổi quy định pháp luật hiện hành liên quan đến Chương trình tiếp nhận thực tập sinh, lao động nước ngoài sang Nhật Bản thực tập và làm việc. Trước khi trình Quốc hội Nhật Bản thẩm tra, thông qua, các bộ ngành sẽ cho ý kiến và có dự thảo chính thức. Do đó, tại buổi làm việc, phía Nhật Bản mong muốn lắng nghe ý kiến của Thứ trưởng về việc sửa đổi chương trình thực tập sinh nước ngoài của Nhật Bản.

TIN CHUYÊN NGÀNH

[Tiền lương](#)[Việc làm](#)[Lao động ngoài nước](#)[Giáo dục nghề nghiệp](#)[Bảo hiểm xã hội](#)[An toàn, vệ sinh lao động](#)[Người có công](#)[Bảo trợ xã hội](#)[Giảm nghèo](#)[Phòng chống tệ nạn xã hội](#)[Trẻ em](#)[Bình đẳng giới](#)



Đoàn công tác của Công ty Cổ phần Viện nghiên cứu Nhật Bản

Ông Tarutoko Shinji khẳng định, chương trình thực tập sinh mới sẽ có nhiều điểm mới nhưng mục tiêu chính vẫn là đào tạo kỹ năng, tay nghề, ngoại ngữ cho thanh niên Việt Nam trước khi về nước.

Với ý kiến của ông Tarutoko Shinji, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cho biết, kể từ khi Nhật Bản bắt đầu tiếp nhận thực tập sinh (TTS) Việt Nam đến nay, trong hơn 30 năm qua, đã có hơn 400.000 thanh niên Việt Nam tới Nhật Bản để thực tập kỹ năng. Hiện nay, trong 15 nước phái cử TTS sang Nhật Bản, Việt Nam là nước đứng đầu cả về số lượng TTS nhập cảnh hàng năm vào Nhật Bản và số lượng TTS đang thực tập tại Nhật Bản. Hiện tại có hơn 200.000 thực tập sinh Việt Nam đang thực tập tại Nhật Bản (chiếm khoảng 50% tổng số TTS nước ngoài tại Nhật Bản).

Theo Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan, chương trình tiếp nhận lao động nước ngoài nhằm mục đích đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ cho quốc gia phái cử là các nước đang phát triển, thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa giữa Nhật Bản với các nước phái cử...ngoài ra cũng đáp ứng sự thiếu hụt nhân lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản. Đến nay đã có hàng trăm ngàn người lao động trở về Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình thực tập kỹ năng tại Nhật Bản. Những lao động này đã phát huy những kỹ năng, ý thức tác phong công nghiệp, trình độ tiếng Nhật cũng như sự hiểu biết về đất nước, phong tục tập quán của Nhật Bản để đóng góp cho sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây cũng là nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp Nhật Bản đang và sẽ đầu tư tại Việt Nam cũng như các doanh nghiệp trong nước.

Hai bên chụp ảnh lưu niệm

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cho rằng việc phái cử, tiếp nhận thực tập sinh, lao động Việt Nam sang Nhật Bản trong thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế. Chế độ thực tập kỹ năng bắt đầu từ năm 1992 đến nay đã bộc lộ một số hạn chế như thực tập sinh chỉ nhận mức lương cơ bản tối thiểu và không có tiền thưởng, các khoản phụ cấp như lao động Nhật Bản, nhiều trường hợp điều kiện lao động không được đảm bảo, thu nhập chưa cao, thực tập sinh không được chuyển nơi làm việc dù công việc không phù hợp, chủ sử dụng đối xử không tốt...

Liên quan đóng góp ý kiến để phía Nhật Bản tham khảo trong quá trình sửa đổi chính sách, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan kiến nghị, đề xuất các nội dung như: Quy định các nghiệp đoàn tiếp nhận của Nhật Bản hỗ trợ người lao động trong quá trình đào tạo những kiến thức cơ bản về văn hóa Nhật Bản và kỹ năng sống ở Nhật. Mục đích giúp người lao động sớm hòa nhập với cuộc sống và công việc khi sang làm việc tại Nhật. Bên cạnh đó, rút ngắn thời gian làm việc từ 3 năm của thực tập sinh kỹ năng xuống còn 1-2 năm để có thể chuyển sang giai đoạn kỹ năng đặc định; Cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, sinh hoạt, mức thu nhập của lao động, thực tập sinh Việt Nam như đang áp dụng đối với người lao động Nhật Bản cùng trình độ; Có biện pháp xử lý nghiêm đối với chủ sử dụng lao động có hành vi bạo hành, không trả lương đối với lao động, thực tập sinh Việt Nam...

Tiếp thu và đánh giá cao những ý kiến đề xuất từ phía Thứ trưởng, ông Tarutoko Shinji cho biết, sau khi trở về Nhật Bản từ chuyến công tác tại Việt Nam, ông sẽ tổng hợp và báo cáo lên các cơ quan chức năng của Nhật Bản.





Tăng cường hợp tác giữa Bộ LĐTBXH và Thành phố Fukuoka (Nhật Bản)

Chiều ngày 12/10, tại Trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan có buổi tiếp ông Nakamura Eiichi - Phó Thị trưởng Thành phố Fukuoka (Nhật Bản) đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi tình hình hợp tác về lao động cũng như đề xuất hợp tác giữa Bộ LĐTBXH và Thành phố Fukuoka (Nhật Bản) trong thời gian tới.

12/10/2023

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt

Sáng ngày 05/10, tại Trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã có buổi tiếp ông Takebe Tsutomu, Chủ tịch Hiệp hội NAGOMI, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt. Tại buổi tiếp hai bên đã trao đổi thông tin liên quan tới việc sửa đổi, thay thế Chương trình thực tập sinh và Chương trình kỹ năng đặc định dành cho người lao...

05/10/2023

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan tiếp Thủ hiến bang Hạ Saxony – Cộng hòa Liên bang Đức

Sáng 03/10, tại Trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã có buổi tiếp và làm việc với ông Stephan Weil, Thủ hiến bang Hạ Saxony – Cộng hòa Liên bang Đức. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Pháp Chế; Cục Quản lý lao động ngoài nước; Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Trung tâm Lao động ngoài nước.

03/10/2023

Chương trình phái cử và tiếp nhận thực tập sinh, lao động Việt Nam sang Nhật Bản có sự phát triển vượt bậc

Ngày 25/9, tại Trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan có buổi tiếp ông Ishii Chikahisa - Bí thư thứ Nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, cùng một số Nghiệp đoàn quản lý của Nhật Bản. Cùng dự buổi tiếp có lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế và Cục Quản lý lao động ngoài nước.

25/09/2023

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động Việt Nam trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan

Ngày 23/9, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có công văn số 3952/LĐTBXH-VP đề nghị Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan và Quý Hỗ trợ việc làm ngoài nước nhanh chóng vào cuộc nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động Việt Nam trong vụ cháy nhà máy tại Đài Loan (Trung Quốc).

23/09/2023

Thúc đẩy đưa người lao động phía Nam đi làm việc ở nước ngoài thông qua chương trình phi lợi nhuận

Ngày 29/8, tại TP Cần Thơ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổ chức hội thảo "Thúc đẩy đưa người lao động phía Nam đi làm việc ở nước ngoài thông qua chương trình phi lợi nhuận". Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan dự và chủ trì Hội nghị.

30/08/2023

© CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Địa chỉ: 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội (024) 62703645 banbientap@molisa.gov.vn Đơn vị quản lý & vận hành: Trung tâm Công nghệ Thông tin**Ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính của Bộ** (024) 39388407 tiepnhanykien@molisa.gov.vn Giấy phép: Số 27/GP-BC ngày 27/3/2005

Ghi rõ nguồn "Công Thông tin điện tử Bộ LĐTBXH" hoặc <http://www.molisa.gov.vn> khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

 Đã kết nối EMC